
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
คร้ังท่ี ๗/๒๕๔๘ 

วันศุกรท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ หองประชมุเอ้ืองผึ้ง ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

----------------------------- 
รายชื่อผูเขาประชุม 
๑. ศ.นพ.อาวุธ  ศรีศุกรี   นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. รศ.ดร.อานนท เที่ยงตรง  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๓. ผศ.ดร.เรืองเดช วงศหลา   อธิการบดี 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๔. อาจารยประจักษ เข็มมุกด   ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๕. ดร.จรูญ  คํานวนตา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๖. นายจุมพล  ชุติมา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๗.นายทินกร  นําบุญจิตต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๘. นายธวัชวงศ  ณ เชียงใหม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๙. รอยตํารวจเอก ดร.นิตภิูมิ  นวรัตน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๐. นางเพ็ญพรรณ วังววิัฒน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๑. นายเรืองชัย  ทรัพยนิรันดร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๒. อาจารยบพิตร โกมลตรี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
      รองอธิการบดีฝายบริหาร 
๑๓. ผศ.ณัฐพชัร  ลงกานี   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
      คณบดีคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๑๔. อาจารยพชัิย  กรรณกุลสุนทร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
      คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๑๕. รศ.สนิท  สัตโยภาส  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
      ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา 
๑๖. อาจารย ดร.สุธีร นนทภา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๗. อาจารยสารุง ตันตระกูล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๘. อาจารยวรีพล เชาวนลักษณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๙. ผศ.สมบัติ  สิงฆราช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

รายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๗/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 
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๒๐. ผศ.เสาวณ ี  ใจรักษ   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
  
รายชื่อผูไมมาประชุม 
๑. ดร.ศุภวัตร  ภูวกุล  ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ติดภารกจิ 
๒. ดร.ทองใบ  ทองเปาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ             ติดภารกจิ 
๓. รศ.ดร.บุญวัฒน อัตชู  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ         ติดภารกจิ 
๔. นางอรวรรณ  ชยางกูร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ              ติดภารกจิ 
 
รายชื่อผูเขารวมประชุม 
๑. ผศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงศ  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๒. ผศ.รําไพ  แสงเรือง ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ผูปฏบิัติหนาท่ีในการประชุม 
๑. นางกนกวรรณ พวงลังกา หัวหนางานเลขานุการ 
๒. นางสาวณฐันันท สุริยา  งานเลขานุการ 
 
เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังนี ้
 
วาระท่ี ๑ เร่ืองที่ประธานแจงท่ีประชุมเพื่อทราบ 
 ๑.๑ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
       สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค
พระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือและวิทยาลัยพลศึกษา 
ในโครงการสมทบ ประจําปการศึกษา ๒๕๔๗  ระหวางวันที่ ๑๖-๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ ณ หอประชุม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเขารับวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข ๑.๑  ขณะนี้มหาวิทยาลัยจัดทําหนังสือเรียนเชิญกรรมการทุกทานรวมเปนเกียรติ
ในพิธีดังกลาว    
 

        ท่ีประชุมรับทราบ 
 

รายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๗/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 
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วาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๖/๒๕๔๘ วันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ 
 งานเลขานุการจัดทํารายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
คร้ังที่ ๖/๒๕๔๘ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๘  และไดนําเสนอใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรอง
รายงานการประชุม  โดยใหกรรมการจัดสงแบบฟอรมตอบรับเพื่อรับรองรายงานการประชุมมายัง
งานเลขานุการภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ กรรมการตอบรับกลับมา ๑ คน  และใหแกไข หนา 
๑๑ วาระที่ ๖.๖ ขอเสนอขอที่ ๑. ใหเปลี่ยนเปน “การออกขอบังคับฉบับนี้ในทางปฏิบัติอาจมีความ 
ไมเปนเอกภาพในการบริหาร”  และขอที่ ๒ ใหตัดออก  งานเลขานุการไดดําเนินการแกไขเรียบรอย
แลว รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม   ที่ประชุมรวมกันพิจารณา 
 

  มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมตรัิบรองรายงานการประชุมตามที่แกไข 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ รายงานการดําเนินการของมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
         สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๘  ที่ประชุมมี
มติใหเลขานุการรายงานการดําเนินการของมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายซึ่ง
เลขานุการไดรายงานใหที่ประชุมทราบตามเอกสารหมายเลข ๓.๑ 
 

  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๓.๒ แผนพฒันางานดานบณัฑิตวิทยาลัยและการวิจัย 
         สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๘  กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เสนอขอใหมหาวิทยาลัยนําเสนอแผนงานดานบัณฑิตวิทยาลัยและ 
การวิจัย  ขณะนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการเรียบรอยแลว  ขอนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๒ สําหรับแผนงานบัณฑิตวิทยาลัยจะนําเสนอ 
ที่ประชุมในครั้งตอไป 
 

  มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบและมีขอเสนอดังนี ้
         ๑. ควรกาํหนดหัวขอวจิัยที่สามารถนํามาใชงานได 
         ๒. เสนอหัวขอวจิัยเพิม่เติมดังนี ้
 ๒.๑ ศักยภาพทางดานการคาชายแดน 
 ๒.๒ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพชืเมืองหนาว 
 ๒.๓ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 ๒.๔ ดานวิทยาศาสตร 
    ๒.๕ ดานศิลปและวัฒนธรรม 
    ๒.๖ ดานวิชาชีพครู 
    ๒.๗ การปลูกยางพารา ณ พืน้ที่สะลวง-ขี้เหล็ก 
 ขอเสนอขอ ๒.๑ และ ๒.๒ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิยินดีสนับสนุนเกี่ยวกับ
การจัดหางบประมาณจากแหลงทุนตาง ๆ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค 
 
 ๓.๓ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย คณะกรรมการติดตาม 
                      ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวทิยาลัย พ.ศ.๒๕๔๘ 
         สืบเนื่องจากการประชมุสภามหาวิทยาลัย   ในคราวประชุมครั้งที ่ ๖/๒๕๔๘  เมื่อวันที ่ 
๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ ที่ประชุมมีมติมอบคณะกรรมการยกรางฯ ปรับแก (ราง)ขอบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม วาดวย คณะกรรมการตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๔๘ 
        คณะกรรมการไดดําเนินการแกไขตามที่ประชุมเสนอเรียบรอยแลว  รายละเอียดตาม 
เอกสารหมายเลข ๓.๔  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและใหแกไขหนา ๔๐  ขอ ๓ ตัดเครื่องหมาย
คําพูดบรรทัดสุดทายของคํานิยาม “ผลงานของมหาวิทยาลัย”  ออก 
 

  มติท่ีประชุม  ๑. ที่ประชุมมมีติอนุมัต ิ
                        ๒. มอบเลขานุการนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 
 
 ๓.๔ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การมอบใหสวนราชการใน 
                      มหาวิทยาลัยเปนผูออกระเบียบและประกาศ พ.ศ.๒๕๔๘ 
         สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ 
๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๘  ที่ประชุมมีมติมอบอธิการบดีพิจารณาการออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เชียงใหม วาดวย การมอบใหสวนราชการในมหาวิทยาลัยเปนผูออกระเบียบและประกาศ พ.ศ.
๒๕๔๘ซึ่งอธิการบดีไดพิจารณาแลวเห็นวาในการออกประกาศทั่วไปที่ไมเกี่ยวของกับสภา
มหาวิทยาลัยอธิการบดีสามารถดําเนินการไดโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๑ ของพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  และเพื่อใหการปฏิบัติงานมีความเปนเอกภาพมหาวิทยาลัยจะนําประกาศ 
ขอความเห็นชอบในที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกอน  ดังนั้นจึงมีความเห็นวาไม
จําเปนตองมีการมอบใหสวนราชการในมหาวิทยาลัยเปนผูออกระเบียบและประกาศ 
 

  มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๓.๕ งบประมาณรายจายเงนิรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ (คร้ังท่ี ๒) 
                      และงบประมาณรายจายจากเงินคงคลงัเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ 
                      ของมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม 
          สืบเนื่องจากการประชมุสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมือ่วันที ่
๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๘  ที่ประชุมมีมติใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดกลุมงบประมาณและนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้ง  ขณะนี้มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเรียบรอยแลว  รายละเอียด 
ตามเอกสารหมายเลข ๓.๕  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอใหแกไขดังนี้ 
 ๑. รายการที่ ๑ ขอ ๑๒ เปลี่ยนงบประมาณจาก ๘๙๒,๑๐๐ บาท เปน ๘๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. รายการที่ ๓ ขอ ๑ เปลี่ยนงบประมาณจาก ๑๔,๙๙๙,๗๐๐ บาท เปน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 

  มติท่ีประชุม  ๑. อนุมัติรายการที่ ๑ และ ๒ 
                                                 ๒. สําหรับรายการที่ ๓  ทีป่ระชุมมีมติดงันี้ 
    ๒.๑ อนุมัตใินหลักการขอ ๑ และขอ ๒ 
                                                       ๒.๒ ขอ ๓-๕ มอบกรรมการสภามหาวิทยาลัยภายในพิจารณา 
              รายละเอียดและสรุปนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง 
 
 ๓.๖  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม วาดวย คาตอบแทนบคุลากร 
                      ของมหาวิทยาลัยระหวางรับทุนการศึกษา 
                     สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๘ เมื่อวันที่  ๖ 
พฤษภาคม ๒๕๔๘ ที่ประชุมมีมติในหลักการและมอบกรรมการยกราง ๆ  ปรับแก (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย คาตอบแทนบุคลากรของมหาวิทยาลัยระหวางรับทุนการศึกษา 
และนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม   เนื่องจากขอบังคับดังกลาวยังไมชัดเจน ดังนั้น
คณะกรรมการยกราง ฯ ขอขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาปรับแกดังนี้ 
  ๑. การจายคาตอบแทนรายเดือน หมายถึงเงินเดือน ไมรวมคาตอบแทนการสอน 
       ภาคพิเศษ 
  ๒. ระยะเวลาที่จะอนุมัตใิหเบิกจายได 
  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอใหปรับ (ราง) ระเบียบดังนี ้
  ๑. ปรับแกช่ือระเบียบ เปน ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมวาดวย บุคลากร 
สัญญาจางลาศึกษาตอดวยทุนของการศึกษาโดยไดรับเงินเดือน 
  ๒. ปรับแกคํานิยามดังนี ้
        ๒.๑ บุคลากร เปน “บุคลากรอัตราจางตามสัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                เชียงใหม” 

รายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๗/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 
 



 - ๖ -

        ๒.๒ ทุนการศึกษาปรับเปน “ทุนการศึกษาเพิ่มเติมแลวนํามารวมในการ 
     คํานวณ ณ เมือ่เซ็นสัญญา” 
  ๓. วันออกประกาศ ใหประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ 
  ๔. ในระหวางการลาศึกษาตอตองเปนการลาศึกษาตอเตม็เวลา 
 

  มติท่ีประชุม  ๑. ที่ประชุมมมีติเห็นชอบตามที่เสนอ 
                        ๒. มอบกรรมการยกราง ฯ ปรับแก 
 
 ๓.๗ การเลือกกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการแทนผูท่ีขาดคุณสมบัต ิ

        เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอ (ราง) คําส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหมแทนผูที่ขาดคุณสมบัติ  จํานวน ๒ คน รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๗ ที่
ประชุมรวมกันพิจารณา 
 

  มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมตอินุมัติ 
 
วาระท่ี ๔ ระดมความคิดจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม 
    ๔.๑ โครงการ “หนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา 

๑. โครงการ “หนวยบมเพาะวิสาหกิจ (University Business Incubators: UBI) ในสถาบัน 
อุดมศึกษา” และแนวทางการทําธุรกิจในมหาวิทยาลัย  สืบเนื่องจาก สํานักงานการอุดมศึกษามี
นโยบายใหทางสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่งมีทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ มีสวนสนับสนุน
หรือ ใชศักยภาพของมหาวิทยาลัยเปนหนวยบมเพาะวิสาหกิจ มีหลักการใหญ ๆ 2 แบบ คือ  

๑.๑ รวมมือกับทางบริษัทภายนอก โดยใหบริษัทเล็กๆ เขามาบมเพาะในมหาวิทยาลัย 
จนมีความรูความสามารถที่จะออกไปดําเนินงานธุรกิจไดตามที่ไดบมเพาะในมหาวิทยาลัย หลักการ
คือจะนําเอาบุคคลหรือหนวยงานภายนอกเขามาบมเพาะแลวออกไปทํางานตามที่ผูรับการบมเพาะ
ตองการ 

๑.๒ สนับสนุนนักศึกษาที่คิดโครงการใหม ๆ และตองการขอเสนอแนะตาง ๆ ในดาน
ธุรกิจ หลักการคือมหาวิทยาลัยจัดสถานที่หนวยบริการใหกับนักศึกษา บุคลากร หรือหนวยงานที่
สนใจ หนวยบริการจะมีหนาที่ใหคําปรึกษาแนวทาง วิธีการ เตรียมการใหมีความพรอมที่จะออกไป
ทําธุรกิจ และขณะที่ทําธุรกิจแลวก็ยังมีการติดตอประสานจนธุรกิจนั้นสามารถดําเนินการได หรือ
หากประสบความลมเหลว ก็สามารถกลับเขามาบมเพาะอีกได 

๒. UBI เปนยุทธศาสตรหนึ่งที่สํานักงานการอุดมศึกษาตองการใหมหาวิทยาลัยสรางแหลง
ภูมิปญญาที่เปนหนวยบมเพาะ โดยสรางองคความรูเร่ืองการประกอบธุรกิจ ใหเกิดผลิตภัณฑใหม 

รายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๗/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 
 



 - ๗ -

ผูประกอบการใหม สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดนํากรณีศึกษาของตางประเทศ เชน 
อเมริกา ยุโรปและเอเซีย ที่ดําเนินการแลวประสบผลสําเร็จใหแตละมหาวิทยาลัยไดศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีการจัดประชุมตัวแทนของมหาวิทยาลัยเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย ใหเกิดหนวยบมเพาะในมหาวิทยาลัย โดยเชิญวิทยากรจาก
ประเทศอิสราเอลมาแนะนําแนวทางการสรางหนวยบมเพาะวิสาหกิจ ดังนี้

วิธีการบมเพาะนักศกึษาใหเปนผูประกอบการใหม ของมหาวิทยาลัยใน ๒ ขั้นตอนคือ 
๑. Start-up  Company พัฒนาความรูทางธุรกิจ เพื่อการเปนผูประกอบการใหม โดย

การบมเพาะในมหาวิทยาลัย 
๒. Spin-off Company ความสามารถพรอมที่จะออกไปสรางบริษัทเพื่อดําเนินธุรกิจได 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดเปาหมายใหมีหนวยบมเพาะในมหาวิทยาลยั 
จํานวน 37 แหง วงเงินงบประมาณ 300 ลานบาท ในเบื้องตนดําเนินการได 12 แหงและสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดตั้ง BUICO เปนหนวยงานใหคําปรึกษากับหนวยบมเพาะของ
มหาวิทยาลัย 

ผลที่คาดวาจะไดรับในชวง 3 ป คือ เกิดมีหนวยงาน UBI ในมหาวิทยาลัยตาง ๆ เต็ม
รูปแบบไมต่ํากวา 20 หนวย กระจายไปยังสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และตองมี Start-up Company 
ไมต่ํากวา 100 บริษัท มหาวิทยาลัยละ 5 บริษัท มีบัณฑิตใหมหรืออาจารยที่เขารวมโครงการเพื่อเปน
ผูประกอบการจะมีไมต่ํากวา 1,000 ราย 

ความสําเร็จของโครงการ คือการนําภูมิปญญาซึ่งเปนการสอนวิธีคิดใหกับนักศึกษาเขาสู
วิชาชีพ ไดอยางเต็มตัวโดยที่ไมตองไปเปนลูกจาง รับแนวคิดที่ไดรับจากการบมเพาะหรือแนวคิดจาก
มหาวิทยาลัยนําไปประกอบอาชีพ 

วัตถุประสงคในการดําเนินงานของการบมเพาะของสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๑.สงเสริมสรางสรรคนวัตกรรมใหม ธุรกิจใหม ผูประกอบการใหม เกิดขึ้นในภาคธุรกิจ  

ซ่ึงจะสอดคลองกับยุทธศาสตรของชาติ อันที่จะสรางการแขงขันในภาคธุรกิจระดับโลกใหเกิดขึ้นได 
๒. ทําหนาที่ใหคําปรึกษาขอมูล ในการจัดตั้งธุรกิจในหนวยบมเพาะและฝกอบรม ใหมี

ความรูความเขาใจ ในฐานะที่เปนผูประกอบการ  
๓. ผลักดันสงเสริม ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมใหม ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา เอามาแปลง

เปนผลิตภัณฑที่มีคุณคา เขาสูภาควิสาหกิจ  
๔. ทําหนาที่ประสานระหวางภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใหอํานวยความสะดวกในการจัด 

ตั้งบริษัท 
มีสถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมโครงการทั้งหมด 24 สถาบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ไดนําเสนอ 2 คร้ัง ขณะนี้กําลังอยูในขั้นตอนการพิจารณา คาดวาจะมีการประเมินโครงการอีกครั้งใน
เดือน กันยายน โครงการที่ไดเสนอไปคือ “การจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนบนพื้นฐานชุมชน” ซ่ึง

รายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๗/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 
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แนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในเรื่องการทํา UBI ในมหาวิทยาลัยในประเทศ 
ไทย จะเนนที่การสรางนวัตกรรมใหมๆ ผลิตผลที่ออกมาจะอยูรูปของ IT bass หรือจะเปนเรื่องของ
การใชเทคโนโลยีสูง มีนวัตกรรมใหม ๆ เกิดขึ้นและสามารถไปจดทะเบียนลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตรได 
ซ่ึงเปนการเลียนแบบ UBI ของตางประเทศ แตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พิจารณาเห็นวาประเทศ
ไทยมีลักษณะพื้นฐาน ที่ผลิตภัณฑหรือแนวความคิดนักศึกษาบนรากฐานทางเทคโนโลยีนั้นจะนอย 
สวนใหญจะเปนในเชิงทาง ดานสังคมศาสตร และไดเห็นศักยภาพในรากฐานของจังหวัดดานการ
ทองเที่ยว จึงสงเสริมการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนบนพื้นฐานชุมชนและไดเสนอแนวคิดในการทํา
เรือนแรม ในตําบลชุมชนทองที่ ที่มีแหลงทองเที่ยวที่เปนประจักษอยูแลว โดยพัฒนาเรือนแรมที่มีอยู
ใหเปนเรือนแรมที่มีศักยภาพและสอดคลองกับศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนซึ่งเปนการพยุงรักษา
ไว  

แนวคิดในการนําเสนอ คือ สรางตราสินคาของราชภัฏ ใหเกิดขึ้นมาใหได ไมวาจะเปนใน 
เร่ืองการจัดเรือนแรมแบบราชภัฏ ผลิตภัณฑที่อยูในรูปแบบของ OTOP ของทองถ่ินโดยเพิ่มมูลคา
ใหม จัดการใหมแลวใหมีตราราชภัฏรับรอง และพยายามพัฒนานักศึกษา บัณฑิต ชาวบานในชุมชน
ตาง ๆ มารวมตัวกันเปนผูประกอบการรุนใหม เพื่อที่จะสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัยในรูปแบบของ
การรวมทุน หรือรูปแบบของการจัดการ หรือรูปแบบจากการทํางานอยางใดอยางหนึ่งได  

วัตถุประสงคของการจัดตั้งหนวยบมเพาะวิสาหกิจ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม หรือ
ที่เรียกวา CMRU-UBI  

๑. พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานดานประดิษฐ หรือผลิตผลในชุมชนราชภัฏ เพื่อกอใหเกิด 
Start-up Company ใหได  

๒. สงเสริมนักศึกษา บัณฑิตและชุมชน สรางสรรคกิจกรรมเชิงธุรกิจเพื่อพัฒนาเปน
ผูประกอบการธุรกิจรุนใหม   

๓. สรางฐานความพรอมทางดานเครือขายทองถ่ินและความรูทางวิชาการในทองถ่ิน  
๔. สรางตราสินคาราชภัฏเชยีงใหม เพิ่มมลูคาและขยายการตลาด 
๕. สรางรายไดใหนักศึกษา บัณฑิต และประชากรในชุมชนตาง ๆ แกไขปญหาความยากจน

ของประเทศ 
๖. สรางแนวทางการทําธุรกิจที่เกิดจากกระบวนการบมเพาะของมหาวิทยาลัยและภูมิปญญา

ในชุมชน ถาสรางเครือขายในชุมชนไดสําเร็จก็เกิดแหลงภูมิปญญาของชุมชนและภูมิปญญาใน
มหาวิทยาลัย  

๗. สรางฐานระบบการดําเนนิธุรกิจในมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการออกนอกระบบในอนาคต 
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แนวทางการดาํเนินงาน  
๑. พัฒนารูปแบบ มหาวิทยาลัยที่เนนการสอนอยางเดียว ใหมีการดําเนินการภาคธุรกิจรองรับ 

ซ่ึงเบื้องตน  เนนการพัฒนานักศึกษาบัณฑิตที่สําเร็จไปแลวและชุมชนที่สนใจ และใหความรวมมือ
กับมหาวิทยาลัย 

๒. จัดตั้งคณะกรรมการ CMRU-UBI จัดตั้งชมรมผูประกอบการธุรกิจขึ้น ประสานงานกับ
บริษัทเอกชนที่มีความสนใจ ดึงชุมชนราชภัฏที่เปนเครือขาย ใหมาเปนกลุมคณะทํางาน เพื่อจะได 
Start-up Company มีการจัดทําแผนธุรกิจใหชัดเจน จัดทําแผนการตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ กระทั่ง
สามารถติดตราสินคาของมหาวิทยาลัยแลวนําไปจดทะเบียนลิขสิทธิ์หรือสิทธิทางปญญา 

 

สรุปผลการระดมความคิดจากสภามหาวิทยาลัยในการจัดตั้งหนวยงาน UBI เพื่อสงเสริมให
เกิดวิสาหกิจในมหาวิทยาลัย 
 ๑. ศึกษาจากกรณี UBI ของ มหาวิทยาลัยนเรศวร การใหบริการแกผูประกอบการรายใหม 
แบบ one stop service ใหคําปรึกษาเชิงธุรกิจ เชน การจัดการธุรกิจ การจัดทําแผนธุรกิจเพื่อทําโครงการ
เสนอแหลงเงินกู การจัดทําบัญชี การเสียภาษี การตลาด การโฆษณา การประกันความเสี่ยง รวมถึง
ขอกําหนดดานกฎหมาย ความพรอมดานบุคลากร เชน ที่ปรึกษา นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา เพื่อสราง
ความพรอมในการจัดการของผูบริหาร การสรางนักธุรกิจเพื่อธุรกิจ โครงการงาย  ๆ เชน รับทํางาน
ประชาสัมพันธ การตั้งบริษัทผลิตส่ือการประชาสัมพันธ การรับจัดงานแตงงานแบบครบวงจร 
นอกจากนี้ UBI ของ มหาวิทยาลัยนเรศวร ยังประสานงานกับศูนยวิจัยเครื่องสําอางและผลิตภัณฑของ
คณะเภสัชศาสตร เนื่องจากมีการผลิตนิสิตปริญญาตรีถึงปริญญาเอก แตผลการศึกษายังอยูในรูปแบบ
ทางวิชาการ จําเปนตองผลักดันงานเหลานี้ออกสูธุรกิจ ขณะนี้มีบริษัทเอกชนภายนอกใหความสนใจซื้อ
ผลงานไปผลิตออกขาย  ทางดานคณะวิศวกรรมศาสตรก็มี ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรมใหม ๆ UBI 
มหาวิทยาลัยนเรศวรก็ประสานและผลักดันเพิ่มมูลคานวัตกรรมเหลานี้ใหกับธุรกิจ และยังทําหนาที่ 
เชิงรุก รับหนาที่เปนศูนยถายทอดความรูเทคโนโลยี ผลการวิจัยนวัตกรรมใหแกผูประกอบการที่พื้นที่
ใกลเคียงมหาวิทยาลัย เชนในจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดเพชรบูรณ  อาทิ การชวยเหลือ
จังหวัดเพชรบูรณที่มีรีสอรทเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก ในการพัฒนาสปาของจังหวัดใหกลายเปน
ศูนยกลางสปาของประเทศ การพัฒนาของกลุมขจรกิจสมุนไพรโคราช โดย UBI เขาไปชวยออกแบบ
แผนผังโรงงานใหมใหไดมาตรฐานความปลอดภัย และกลุมสินคา 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ ที่อําเภอวิเชียร
บุรี ที่เขามีสวนการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ นอกจากนี้ยังมีสวนชวยในการแกปญหากับผูประกอบการ
รายเดิม เชนมะขามแกว 4 รส ที่ตองการจะขยายตลาดออกไปสูตางประเทศ การพัฒนาผลิตภัณฑ วิธีเกบ็
รักษาผลิตภัณฑใหไดนานอยางนอย 6 เดือน  

วัตถุประสงคของการดําเนนิงานคือการใหนักศกึษาเขาไปฝกงานในบริษัทที่มาตั้งสํานักงานที่ 
UBI  ทําใหนกัศึกษา ไดสัมผัสกับธุรกิจที่ทํางานที่แทจริง ไมเฉพาะเจาะจงกับนกัศึกษาคณะใดคณะหนึ่ง  
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เทานั้น นักศึกษาทุกคนสามารถเขามาเกี่ยวของกับ UBI ไมวาจะเปนดานการผลิต การบริหาร  
การจัดการ การตลาด การประชาสัมพันธ  หนวยงานบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาไทย  
จะพลิกโฉมหนาจากอุดมศึกษาเดิมขยับเขาใกลความตองการของสังคม ทั้งในฐานะผูผลิตบัณฑิตที่ 
พึงประสงคปอนใหกับภาคอุตสาหกรรม และผูสรางนวัตกรรมใหมที่ไมใชผลงานที่เลิศหรู แตถูกทิ้ง 
ทิ้งไวที่หอคอยงาชาง มหาวิทยาลัยนเรศวรไดพัฒนารูปแบบชวยนักธุรกิจที่มีธุรกิจอยูแลวมาตอยอด  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมควรชวยกันหา คิดหาจุดเดนของมหาวิทยาลัยแลวทําใหเปน 
ผลงานออกมาเพื่อทําใหชาวเชียงใหมหรือจังหวัดใกลเคียงรูวา ถาทําส่ิงนี้แลวจะตองมาที่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม  

๒. กรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญใชหลัก Division of labor ตามบริษัทตาง ๆ คือ 
แบงงาน กันทํา และทุกบริษัทจะมี Announce source ทุกบริษัทจะมีงานแกน สวนงานอื่น ๆ จะจาง 
มหาวิทยาลัยทํา มหาวิทยาลัยจะตั้งเปนบริษัท โดยใหนักศึกษารวมกลุมกันเชน 10 คน แลวออกไป
ทํางาน นักศึกษาไดประสบการณ ไดรูจักผูมีประสบการณการทํางานและไดรับผลตอบแทน 

๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคิดเปนเชิงธุรกิจ ตั้งแตเรื่องอาหาร เรื่องน้ํา ซ่ึงขณะนี้มี
สถานที่ไดรฟกอรฟ สปา  สมุนไพร มีการเรียนการสอนในเรื่องธุรกิจ การผลิตครู ทํา Day care center 
ที่เปนมาตรฐาน 

๔. สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จะมีจุดเดนในเรื่องของการทองเที่ยว ธุรกิจของ
มัคคุเทศก ซ่ึงปจจุบันประเทศไทยมีปญหาขาดมัคคุเทศก โดยเฉพาะมัคคุเทศกจีน เกาหลีและญี่ปุน ที่
จะขาดอยางมากก็คือเกาหลี ซ่ึงในปตอไปคาดวาจะเขามาทองเที่ยวเปนจํานวนมาก  

การทองเที่ยวแหงประเทศไทยพยายามสรางมัคคุเทศกรุนใหมขึ้นมา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ควรเรงดําเนิน การสรางมัคคุเทศกโดยเร่ิมจาก 3 ประเทศกอน คือ เกาหลี จีน และญี่ปุและ
อาจตั้งบริษัทเล็ก ๆ ถายทําแหลงทรัพยากรของจังหวัดเชียงใหม และจัดทําเปนภาษาเกาหลี ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุน การลงทุนประมาณ 2 แสนบาท  การตัดตออาจจางหนวยงานขางนอกตัดตอ  นอกจากนั้น 
ขณะนี้มหาวิทยาลัยมีธุรกิจน้ําดื่ม ดังนั้นควรทําใหเปนธุรกิจที่มากกวาขายเฉพาะบุคลากรภายใน หาก
ใหนักศึกษาเขามารวมกันจัดทําการตลาดก็จะเปนธุรกิจไดอยางงาย ๆ  

การเริ่มตนในมหาวิทยาลัย ตองมองเปนเชิงธุรกิจไมใชดานบริการอยางเดียว สํานักงาน
คณะกรรมการ การอุดมศึกษาอนุมัติเงิน 5 ลานบาท ตอมหาวิทยาลัย ในการเริ่มตนของ UBI ใน
มหาวิทยาลัย ซ่ึงพอที่จะคุมกับการเริ่มตน การตั้งหนวยบมเพาะในธุรกิจมัคคุเทศก ก็ตองเกี่ยวของกับ
การตลาด การเงินและบัญชี จรรยา บรรณมัคคุเทศก ภาษา การประชาสัมพันธ หรือตองการจับธุรกิจ 
การแตงงาน ก็เกี่ยวของกับอาหาร ศิลปประดิษฐ คหกรรม ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีศูนยศิลปวัฒนธรรม แต
มหาวิทยาลัยยังยังขาดศูนยประสานงาน เปนหนวยบมเพาะ แบบ One stop service  
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๕. สําหรับปญหาในความไมคลองตัวในการระบบการเงินที่เปนแบบราชการ สภามหาวิทยาลัย 
สามารถออกระเบียบการเงินได ซ่ึงถามหาวิทยาลัยมุงเรื่องธุรกิจ ก็ควรจัดทําระเบียบสําหรับธุรกิจ 

หากมหาวิทยาลัยตั้ง UBI ขึ้น ตองประมาณการใหไดวาเมื่อดําเนินการแลวจะเกิดประโยชน 
สวนใหญกับการศึกษา มีธุรกิจจํานวนมากที่เราสามารถจะทําได หากโครงการนี้ผาน ความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยแลว ไมควรเริ่มตนที่หนวยงาน  เพราะจะติดกับหนวยงาน ควรจัดหาบุคคลที่สนใจมี
ความสามารถ มีวิสัยทัศนกวางไกล และเปนคนที่รักมหาวิทยาลัย ทําเพื่อมหาวิทยาลัย ไมใชทําเปน
ธุรกิจสวนตัว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ควรใหบุคลากรไดรับรูรวมกันทั้งอาจารย และนักศึกษา โดยถือ
วา นักศึกษาคือหนาที่ที่เราตองสอน บมเพาะนักศึกษาเพื่อออกไปทํางาน นักศึกษาตองเปนหุนสวน  
บมเพาะความคิดเรื่องธุรกิจ การศึกษาและคุณธรรมไปพรอมกัน  บูรณาการ ใหมีจริยธรรมในเชิงธุรกิจ
ใหได แตปญหาสําคัญคือ ผูบริหารและอาจารยของมหาวิทยาลัยไมไดมีประสบการณทางดานธุรกิจ  

๖. ขอสังเกตรูปแบบธุรกิจที่มหาวิทยาลัยเคยทํามาหลายอยาง แตยังไมประสบผลสําเร็จ เชน
รานอาหาร  Bakery โรงพิมพ แตงงานแบบลานนา โครงการบมเพาะเกิดขึ้นนั้นเปนแนวคิดที่ดี 
มหาวิทยาลัยสามารถเตรียมเด็กของเราออกไปสรางงานได ไมตองคอยไปเปนลูกจาง แตควรศึกษา
ธุรกิจที่เกิดขึ้นในอดีตของมหาวิทยาลัย และควรวิเคราะหดูวาธุรกิจที่มหาวิทยาลัยเคยทําที่ผานมา 
ทําไมถึงไมประสบความสําเร็จ มีเหตุปจจัยมาจากอะไร  

ในการดําเนินการควรเชิญ หรือจาง นักธุรกิจหรือมืออาชีพ หรือขอรับความรวมมือกบันักธุรกิจ 
เพราะบุคลากรของมหาวิทยาลัยยังขาดประสบการณ ไมมีทักษะเชิงธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยตองสํารวจศักยภาพของมหาวิทยาลัย ศักยภาพนักศึกษาของเราเปนไปในทางทิศ
ใด มีความถนัดในดานใด นักศึกษาที่เขามาเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อาจไมเกงดานวิชาการ 
แตควรเนนความรูทางดานธุรกิจเชิงบริการ และธุรกิจเชิงงานประดิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมนั้น
พื้นฐานคือการผลิตครู จากการสํารวจพบวาเชียงใหมขาดครูโรงเรียนอนุบาล  ซ่ึงมหาวิทยาลัยผลิตครู
อนุบาล  ครูการศึกษาพิเศษ และควรมีเพิ่มหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุ หรือผูปวยผูสูงอายุที่ชวยตัวเอง
ไมไดและครอบครัวไมมีคนดูแล  

๗. มหาวิทยาลัยตองสํารวจศักยภาพ และทําเรื่องที่อยากจะทํา จะเปนจดุเริ่มตนที่ดี และประเดน็ 
สําคัญคือ อธิการบดีตองดําเนินการเอง อาจารยทุกคนตองรวมมือ และใหนกัศึกษาเขาไปมีสวนรวม เปน
แหลงฝกงานของนักศึกษา  

 
มติท่ีประชุม     ๑.  สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบเรือ่งนโยบายในการจัดงานธุรกิจ 

   เชิงวิชาการ โดยใหนําธุรกจิมาเปนตวันํา  และใหมหาวทิยาลัยเสนอ 
   ช่ือโครงการพรอมรายงานรายละเอียดของโครงการ  นําเสนอสภา-
มหาวิทยาลัย เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

รายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๗/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 
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  ๒. มอบประธานสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ประชาสัมพันธใหบุคลากรไดรับรูวามหาวิทยาลัย
กําลังมุงสูวิชาการควบธุรกิจ หรือธุรกิจเชิงวิชาการ  

 
วาระท่ี ๕  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
    ๕.๑ สรปุรายงานการรับ-จายเงินนอกงบประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๘ 
                      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รายงานการรับ-จายเงินนอกงบประมาณประจําเดือน 
พฤษภาคม ๒๕๔๘  โดยรายจายปงบประมาณ ๒๕๔๗ เปนเงินเหลื่อมป รายละเอียดดังนี้ 

มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีและคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นําเสนอความ
เปนมาของโครงการ โดยสรุปไดดังนี้ 

 

๑.  เงินรายได 
ยอดคงเหลือยกมา ๘๐,๐๕๗,๓๖๔.๓๔ บาท 
รายรับ ๕,๑๓๐,๗๒๕.๙๕ บาท 
รวม ๘๕,๑๘๘,๐๙๐.๒๙ บาท 
รายจายปงบประมาณ ๒๕๔๘ ๑๑,๕๗๘,๕๗๙.๙๔ บาท 
รายจายปงบประมาณ  ๒๕๔๗                  ๑๗๔,๖๖๗.๕๐ บาท  
คงเหลือ ๗๓,๔๓๔,๘๔๒.๘๕ บาท 

* รวมเงินคงคลัง   
    ๑๗๔,๐๕๔.๐๐  บาท 

 
๒.  เงินโครงการขยายโอกาส 

ยอดคงเหลือยกมา ๓๑,๓๐๗,๑๗๐.๑๙ บาท 
รายรับ                ๓๘,๑๖๓.๓๖ บาท 
รวม ๓๑,๓๔๕,๓๓๓.๕๕ บาท 
รายจายปงบประมาณ  ๒๕๔๘ - บาท 
รายจายปงบประมาณ  ๒๕๔๗ -  บาท 
คงเหลือ ๓๑,๓๔๕,๓๓๓.๕๕ บาท 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๗/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 
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๓.  เงินโครงการบัณฑิตศึกษา 

ยอดคงเหลือยกมา ๑๒,๘๗๘,๐๘๓.๘๐ บาท 
รายรับ  ๒๑,๐๐๗.๗๒ บาท 
รวม ๑๒,๘๙๙,๐๙๑.๕๒ บาท 
รายจายปงบประมาณ  ๒๕๔๘         ๑,๐๖๑,๕๗๕.๖๐ บาท 
รายจายปงบประมาณ  ๒๕๔๗ - บาท 
คงเหลือ ๑๑,๘๓๗,๕๑๕.๙๒ บาท 

 
๔. เงินเพื่อจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ 

ยอดคงเหลือยกมา ๒๐๔,๗๘๘,๐๐๐.๖๒ บาท 
รายรับ  ๗,๘๔๘,๒๔๕.๑๔ บาท 
รวม ๒๑๒,๖๓๖,๒๔๕.๗๖ บาท 
รายจายปงบประมาณ  ๒๕๔๘ - บาท 
รายจายปงบประมาณ  ๒๕๔๗ - บาท 
คงเหลือ ๒๑๒,๖๓๖,๒๔๕.๗๖ บาท 

 
๕.  เงินโครงการพัฒนาครปูระจําการ 

ยอดคงเหลือยกมา ๕๒๔,๑๘๕.๐๐ บาท 
รายรับ  บาท 
รวม ๕๒๔,๑๘๕.๐๐ บาท 
รายจายปงบประมาณ  ๒๕๔๗ - บาท 
รายจายปงบประมาณ  ๒๕๔๖ - บาท 
คงเหลือ ๕๒๔,๑๘๕.๐๐ บาท 

 
๖.  เงินโครงการกลุมสนใจ (บัญชี) 

ยอดคงเหลือยกมา ๒,๔๒๔,๖๘๓.๒๓ บาท 
รายรับ                   ๗,๙๖๔.๘๘ บาท 
รวม ๒,๔๓๒,๖๔๘.๑๑ บาท 
รายจายปงบประมาณ  ๒๕๔๗ - บาท 
รายจายปงบประมาณ  ๒๕๔๖ - บาท 
คงเหลือ ๒,๔๓๒,๖๔๘.๑๑ บาท 

รายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๗/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 
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๗.   เงินโครงการ อบต. 
ยอดคงเหลือยกมา ๑,๕๕๙,๘๑๔.๙๘ บาท 
รายรับ                    ๖,๓๐๐.๐๐ บาท 
รวม ๑,๕๖๖,๑๑๔.๙๘ บาท 
รายจายปงบประมาณ  ๒๕๔๗ - บาท 
รายจายปงบประมาณ  ๒๕๔๘ -  บาท 
คงเหลือ ๑,๕๖๖,๑๑๔.๙๘ บาท 

 

สรุปรายรับ-จายเงินนอกงบประมาณทุกประเภท 
 ยอดยกมา  ๓๓๓,๕๓๙,๓๐๒.๐๐ บาท 
 รายรับประจําเดือน ๑๓,๐๕๒,๔๐๗.๐๕ บาท 
  รวม  ๓๔๖,๕๙๑,๗๐๙.๐๕ บาท 
 รายจายประจาํเดือน 
  ปงบประมาณ ๒๕๔๘ ๑๒,๖๔๐,๑๕๕.๕๔ บาท 
  ปงบประมาณ ๒๕๔๗ ๑๗๔,๖๖๗.๕๐ บาท 
  รวม  ๑๒,๘๑๔,๘๒๓.๐๔ บาท 
 ยอดคงเหลือ   ๓๓๓,๗๗๖,๘๘๖.๑๗ บาท 
 

  มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๖ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  เลขานุการขออนุญาตที่ประชุมถอนวาระที่ ๖.๔ 
 

  มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ๖.๑ ขออนุมัตกิารเปดสอนหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร 
                    การศึกษา แผน ก(๒) และ ข 
       อธิการบดีนําเสนอขออนุมัติการเปดสอนหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขา  
การบริหารการศึกษา แผน ก(๒) และ ข  แลวแตนักศึกษาจะเลือกทํา  โดยการทําภาคนิพนธ จะเปน 
ภาคนิพนธเปนรายบุคคล  โดยขออนุมัติใชตั้งแตนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๗
สําหรับหลักสูตรอื่น ๆ ทุกสาขาวิชายังเปดสอนแผน ก(๒) เชนเดิม  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเสนอใหจัดทําตารางเปรียบเทียบระหวางปริญญาโทกับ

รายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๗/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 
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ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู นําเสนอผานสภาวิชาการแลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให
ความเห็นชอบ 
 

  มติท่ีประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ 
 
 ๖.๒ ขอขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ 
         อธิการบดีนําเสนอขอขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ  เนื่องจากนายจตุรงค  
ดีแกวเกษ นักศึกษาภาคพิเศษซ่ึงไดพนสภาพเปนนักศึกษา  แตเมื่อมาลงทะเบียนมหาวิทยาลัยก็
อนุญาต ใหลงตามปกติ  จนนักศึกษาเรียนและมีผลการเรียนทุกรายวิชา  แตทางฝายทะเบียน
ตรวจสอบวาไมสามารถสําเร็จการศึกษาได 
        มหาวิทยาลัยเห็นวาเหตุการณนี้เกิดขึ้นเปนขอบกพรองของทั้งสองฝายทั้งมหาวิทยาลัย 
และนักศกึษา  ดังนั้นจึงนําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณา 
 

  มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมตใิหนายจตุรงค  ดีแกวเกษ ลงทะเบียนเปนนกัศึกษาใหม 
           และใชหลักสูตรเกาป พ.ศ.๒๕๔๒  พรอมทั้งโอนผลการเรียน และใช 
           เวลาศึกษาไมนอยกวา ๑ ปการศึกษา 
 
 ๖.๓ หลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดตําแหนงทางวชิาการของอาจารยประจําตามสัญญา 
                     และอาจารยพิเศษ 
        เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอขอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาความเหมาะสมในการใช 
หลักเกณฑและวิธีการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําตามสัญญาและอาจารยพิเศษ 
โดยใชหลักเกณฑเดยีวกับคณาจารยประจาํโดยอนุโลม  ที่ประชุมรวมกันพิจารณา 
 

  มติท่ีประชุม  ๑. ที่ประชุมมมีติเห็นชอบโดยหลักการ 
           ๒. มอบมหาวิทยาลัยจดัทําขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
                                                      และเสนอสภามหาวิทยาลัย 

 
 ๖.๕ แนวทางการจัดสรรงบประมาณในป ๒๕๔๙ 
        เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร่ือง 
นโยบายจัดสรรและบริหารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙  และอนุมัติ กรอบ
การจัดสรรงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๕  ที่ประชุม
รวมกันพิจารณาและใหแกไข (ราง) ประกาศ จากคําวา “นโยบาย”เปน “แผน” และเพิ่มคําวา “รายจาย
จากเงินรายได” 

รายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๗/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 
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  มติท่ีประชุม  ๑. อนุมัติ(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม เร่ือง 
แผนจัดสรรและบริหารงบประมาณรายจายจากเงินรายได 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ 

          ๒. อนุมัตกิรอบการจัดสรรงบประมาณ ปงบประมาณ ๒๕๔๙ 
                เฉพาะรายจายจากเงนิรายได  สําหรับงบประมาณแผนดิน 
                                                      เปนอํานาจของอธิการบดีสามารถดําเนินการไดตามรายการ 
                                                      ที่ไดรับอนุมัติงบแผนดนิประจําป 
 
 ๖.๖ การบรรจุแตงตั้งนักศึกษาทุนโครงการ พวส. 
       เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอขออนุมัติการบรรจุและแตงตั้ง นายทัตพร คุณประดิษฐ 
นักศึกษาทุนโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกตในสถาบันราชภัฏ 
เขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย ๑ ระดับ ๕ สังกัดมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม ตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ ที่ประชุมรวมกันพิจารณา 
 

  มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมตอินุมัติ 
 
 ๖.๗ การแตงตัง้คณะกรรมการทําหนาท่ีบริหารงานบคุคลแทนสภามหาวิทยาลัย 
  พิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
 
 ๖.๘ ปริญญากิตติมศักดิ ์
        อธิการบดีนําเสนอที่ประชุมขออนุมัติใชขอบังคับของคณะกรรมการสภาสถาบัน วาดวย 
ช้ัน สาขาวิชาและหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.๒๕๓๘ โดยอนุโลม  และ ขออนุมัติการให
ปริญญากิตติมศักดิ์แกผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ จํานวน ๔ คน ดังนี้ 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารยสายสมร  สรอยอินตะ ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
       สาขาบริหารการศึกษา 
 ๒. พระเทพวสุิทธิคุณ    ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
       สาขาการพัฒนาชุมชน 
 ๓. นายอุทัย  ส่ือกระแสร  ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกติติมศกัดิ ์
       สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 ๔. นายดํารงค  ชัยเพ็ชร   ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
       สาขาดนตรีไทย 
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 - ๑๗ -

 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  ที่ประชุมรวมกันพจิารณา 
 

มติท่ีประชุม  ๑. อนุมัติการใชขอบังคับของคณะกรรมการสภาสถาบัน วาดวย 
                          ช้ัน สาขาวิชาและหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.๒๕๔๘ 
              โดยอนุโลม 
         ๒. อนุมตัิการใหปริญญากิตติมศักดิต์ามที่เสนอ 

 
 ๖.๙ อนุมัติการใหปริญญาและอนุปริญญา ปการศึกษา ๒๕๔๗ 
        เลขานุการนําเสนออนุมัติการใหปริญญาและอนุปริญญา ปการศึกษา ๒๕๔๗  ซ่ึงผาน 
กรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยอนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษาที่สําเร็จ 
การศึกษา ปการศึกษา ๒๕๔๗  เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ดังนี ้
  ๑. ระดับอนุปริญญา     ๑๔  คน 
  ๒. ระดับปริญญาตรี              ๘๒๒ คน 
        ๒.๑ ครุศาสตรบัณฑิต  ๓๕๑  คน 
        ๒.๒ ศิลปศาสตรบัณฑิต               ๑๕๗  คน 
                                 ๒.๓ วทิยาศาสตรบัณฑิต                  ๔๖  คน 
        ๒.๔ บริหารธุรกิจบัณฑติ                      ๒๖๖  คน 
        ๒.๕ วิทยาลัยพลศึกษาสมทบ                     ๒  คน 
  ๓. ระดับปริญญาโท        ๘  คน 
  ๔. ระดับประกาศนียบัตรบณัฑิต       ๗  คน 
        รวม     ๘๕๑  คน 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุ  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอ 
สังเกต และขอเสนอดังนี ้
  ๑. นักศึกษาที่ขออนุมัติปริญญาในครั้งนี้  จะเขารับพระราชทานปริญญาในเดือน 
สิงหาคม ๒๕๔๘  หรือเขารับพระราชทานปริญญาในปตอไป 
  ๒. เนื่องจากขณะนี้สถาบันเปนมหาวิทยาลัย  ดังนั้นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผูทรงคุณวุฒิมขีอเสนอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขัน้ตอนดังนี ้
  การพิจารณาเสนอการสําเร็จการศึกษาและการใหปริญญา 
   ขั้นที่ ๑  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
    ๑.๑ นายทะเบยีนลงนามเสนอ 
    ๑.๒ ผูอํานวยการสํานักลงนามตามมติของคณะกรรมการประจําสํานัก 
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 - ๑๘ -

   ขั้นที่ ๒ คณะ/วิทยาลัย 
                ๒.๑ คณบดีลงนามตามมติของคณะกรรมการประจําคณะ/วทิยาลัย 
   ขั้นที่ ๓ สภาวชิาการ 
                ๓.๑ ประธานสภาวชิาการ(อธิการบดี)ลงนามตามมติของสภาวิชาการ 
  การพิจารณาอนุมัติปริญญา 
   ขั้นที่ ๔ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาตามที่สภาวิชาการเสนอ 
  ๓. นักศึกษาทีไ่ดเกรดเฉลี่ย ๓ ขึ้นไป  และมีหมายเหตุคําวา “เรียนภาคเรียนฤดูรอน” 
และไมไดรับเกียรตินยิม 
  มติท่ีประชุม  ๑. อนุมัติการใหปริญญาและอนุปริญญา จํานวน ๘๕๑ คน สําหรับ 
                การนําเสนอขออนุมัติในครั้งตอไป  ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ 
                ตามขั้นตอน 
           ๒. สําหรับขอสังเกต ขอ ๑ และ ๓  มอบเลขานุการตรวจสอบและรายงาน 
                                                      ใหสภามหาวิทยาลัยเพือ่ทราบ 
 

วาระท่ี ๗ เร่ืองอื่น ๆ 
 ๗.๑ การประชุมสภามหาวทิยาลัยคร้ังตอไปวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
  

 ๗.๒ ในการประชุมาแตละครั้งขอใหเลขานุการตรวจสอบวาระกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 

 ๗.๓ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิ  ขอใหมหาวิทยาลัยรายงานการนําเงนิของ 
มหาวิทยาลัยฝากธนาคาร 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น. 

      
 (นางสาวณัฐนนัท  สุริยา) 
 

                                                                         
      (นางกนกวรรณ  พวงลังกา) 
           ผูบันทึกการประชุม         
                                                                                                      

                                                                                                               
      (ผูชวยศาสตราจารยเสาวณี  ใจรักษ) 
             ผูตรวจรายงานการประชุม 
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	๔. เงินเพื่อจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ

